

Source :

ไทยรัฐ

Date : - 9 ก.พ. 2561 Page : ๖

No :

## วชิณีกับเกมอื่นชนไทย ฝึกปกป้องเด็กถูกละเมิด

สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ทรงชื่นชมไทยระหว่างเสด็จเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ การพิจารณาพิพากษาคดีในศาล” มีต่อหน้า 6



สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสวีเดน เสด็จเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวที่ จ.อุดรธานี พร้อมชื่นชมไทยที่ผ่านกฎหมายใหม่.

## ราชินีสวีเดน ☆ ต่อจากหน้า

เยาวชนและครอบครัว” หลังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผ่านกฎหมายใหม่คุ้มครองสื่อลามกที่มีเด็กร่วมอยู่เป็นอาชญากรรม ชี้การล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับโลก

ราชินีแห่งสวีเดนทรงขึ้นชมไทยผ่านกฎหมายใหม่เอาผิดผู้ครอบครองสื่อลามกที่มีเด็กถูกละเมิดทางเพศโดยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.พ. ที่โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว” มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว และผู้พิพากษาศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว เข้าร่วมประชุม

ในการนี้สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งราชอาณาจักรสวีเดนเสด็จเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษใจความว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาที่วันนี้ ฉันรู้ถึงความสำคัญในการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อเป้าหมายร่วมกันที่จะทางให้ชีวิตของเยาวชนมีความปลอดภัย ฉันมีคำพูดของเด็กคนหนึ่งที่ได้พบเมื่อหลายปีที่

แล้วในการประชุมที่โยโกฮามายาเขตพูดกับฉันว่าขอบคุณที่ท่านให้ทุกคนได้ยินเสียงของหนู คำพูดของเขายกย่องกับฉันตลอดมาการพูดเรื่องของเด็กคนนั้นเสมือนเป็นตัวแทนเด็กอีกหลายคนคนที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ หลายๆครั้งจะไม่มีกรพูด และไม่มีใครมองเห็น ในฐานะผู้ใหญ่เราต้องกล้าที่จะเห็นและกล้าที่จะพูด เพราะมันเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น”

สมเด็จพระราชินีซิลเวียตรัสว่า “ในปี 1999 ฉันก่อตั้ง The World Childhood Foundation เพื่อต่อต้านปัญหาความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการค้าแรงงานเด็ก ในช่วงแรกนั้น Childhood ริเริ่มการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาทั้งด้านเทคนิคและวิธีการเพื่อแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางอินเทอร์เน็ต Childhood ร่วมมือกับประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน และถือเป็นประเทศแรกๆที่เราได้มาทำงาน ในปี 2001 ในประเทศไทยเราช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนเด็กผู้หญิงที่มีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปค้ามนุษย์ แม่วิไล และเด็กที่ผ่านการทารุณกรรม”

“ฉันขอยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างเราได้ร่วมมือกับ Friends International เพื่อที่จะปกป้องและช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์ที่ลำบาก ที่ทำงาน

และเร่ร่อน การร่วมมือครั้งนี้เริ่มที่กรุงเทพฯ และขยายไปสู่ปวยเป่ระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา โครงการนี้ทำให้เด็กกว่า 800 ชีวิต ได้รับความช่วยเหลือจากการล่วงละเมิดอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราทำในประเทศไทยร่วมกับ One Sky Foundation ใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตอนพวกเขาเริ่มช่วยเหลือครอบครัว คือ การเลี้ยงเด็กกำพร้ากว่า 650 ครอบครัวที่ทิ้งลูกแต่ขณะนี้โครงการของเราช่วยเหลือครอบครัวที่สามารถทำให้พ่อแม่ได้อยู่กับลูกซึ่งดีต่อเด็ก พ่อแม่และชุมชนของพวกเขา”

สมเด็จพระราชินีซิลเวียตรัสว่า ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่เป็นผู้บุกเบิกที่กล้าหาญในการผ่านกฎหมายใหม่ในปี 2015 ทำให้การครอบครองสื่อลามกที่มีเด็กร่วมอยู่เป็นอาชญากรรม นี่เป็นมาตรฐานที่สำคัญและเป็นรากฐานสำคัญในการร่วมมือเพราะการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับโลกผู้ล่วงละเมิดมาจากหลายประเทศและกระจายข้ามพรมแดน การมีหลักเกณฑ์เดียวกันจะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เราพร้อมกันต่อสู้กับอาชญากรรมและปกป้องเยาวชน ในฐานะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผ่านกฎหมายนี้และเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆ

Source :

มติชน

Date : 9 ก.พ. 2561

Page : 11

No:



**ปาฐกถา** - สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ตลอดงานการฟังบรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสื่อลามก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว" ที่โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

## ราชินีซิลเวียเสด็จฯ เวิร์กช็อปศาล



1) ที่โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว” โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลจังหวัด ที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดยงานดังกล่าวสมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสหราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จฯ มาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในประเด็นเป็นห่วงความรุนแรงทางเพศของเด็กและเยาวชนทางโซเชียล ภายหลังพระองค์ทรงเปิดเว็บไซต์ เจอคลิปการทำนอกรเด็กถึง 14 ล้านเว็บฯ

ทางด้านนายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถอำนวยความสะดวกแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พิพากษาสมทบได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปดำเนินการให้เกิดผลดียิ่งขึ้นต่อกระบวนการพิจารณาคดีการคุ้มครองสวัสดิภาพ และการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ.